


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพตมิชอบ


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. เสริมสร้างความรู้บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพตมิชอบ	- กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่บุคลากร	- ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่บุคลากร	- เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยมากกว่าร้อยละ ๘๐	- เจ้าหน้าที่ใหม่ในคปสอ.ยี่งอ	- ๖,๑๐๐ บาท	- กรกฎาคม ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	- โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรต้นแบบ	- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล	- โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบในปี ๒๕๖๖	- เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล	- ๑๐๖,๔๕๐ บาท	- มิถุนายน ๒๕๖๖	ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ
๒. สร้างระบบป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบ	- โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คปสอ.ยี่งอ	- เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	- บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน	- ผู้บริหารและบุคลากรในคปสอ.ยี่งอ	- ๑๖,๖๐๐ บาท	- มิถุนายน ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	- กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คปสอ.ยี่งอ	- เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	- ผู้บริหารและบุคลากรในคปสอ.ยี่งอ	- ๓๔,๗๐๐ บาท	- มิถุนายน ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	- กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล	- เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ	- บุคลากรมีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ	- ผู้บริหารและบุคลากรในคปสอ.ยี่งอ	- ๓๖,๕๐๐ บาท	- มิถุนายน ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มาตรการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การแสดงเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารหน่วยงาน	- กิจกรรมแสดงเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและเกณฑ์ จริยธรรมในการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์มิใช่ยา	- เพื่อแสดงเจตจำนง สุจริตของผู้บริหารและ เกณฑ์จริยธรรมในการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา	- ผู้บริหารมีการแสดง เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร และเกณฑ์ จริยธรรมในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีละ ๑ ครั้ง	- ผู้บริหารและ บุคลากรในคปสอ.ยิ่งอ	- ๘,๕๐๐ บาท	- ธันวาคม ๒๕๖๕	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป


 ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวดาริยะห์ ตะเย๊ะะ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


 ผู้อนุมัติแผน
 (นายอดุลย์ เรียงมา)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา